

# Xây dựng Vũ Hòa ngày càng văn minh, giàu đẹp



Vũ Hòa trên đường đổi mới.

Năm 1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta kết thúc. Cùng với cả nước trong những năm tháng "hành quân ra trận", quân và dân Vũ Hòa (Kiến Xương) đã viết nên những trang sử vẻ vang với nhiều chiến công hiển hách. Trong không khí kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đảng bộ và nhân dân Vũ Hòa vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây cũng là sự khởi đầu mới để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục phát huy nội lực, sự năng động, sáng tạo từng bước đi lên hòa cùng xu thế phát triển của thời đại, viết tiếp truyền thống hào hùng của cha ông bằng những chiến công trong xây dựng và phát triển quê hương đất nước.

Xã Vũ Hòa hiện nay do hai làng Lịch Bài, xã Tân Dân, huyện Vũ Thư và làng Xuân Vũ, xã Ngô Quyền, huyện Kiến Xương hợp lại mà thành. Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, làng Lịch Bài là làng đầu tổng thuộc tổng Lịch Bài, huyện Vũ Tiên, làng Xuân Vũ là làng đầu tổng thuộc tổng Xuân Vũ, phủ Kiến Xương. Đây là một miền quê văn hiến giàu truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước và truyền thống cách mạng. Tuy tên gọi và địa dư hành chính xã Vũ Hòa mới được thiết lập cách đây hơn nửa thế kỷ nhưng vùng đất này đã hình thành khá sớm cách đây trên 1.000 năm. Vũ Hòa hiện có tổng diện

tích hành chính 518,94ha, có 7.317 nhân khẩu, 5 cơ sở thôn và là xã thuần nông độc canh cây lúa, không có ngành nghề truyền thống. Cán bộ và nhân dân Vũ Hòa có truyền thống yêu nước, cách mạng được thể hiện qua các thời kỳ. Ngay từ năm 1927, Chi hội Thanh niên cách mạng đồng chí hội được thành lập tại làng Lịch Bài do đồng chí Phạm Kha là Bí thư và chọn từ đường họ Phạm là nơi tổ chức các cuộc họp và tuyên truyền cách mạng. Đến tháng 6/1929 vai trò lịch sử của tổ chức Thanh niên cách mạng đồng chí hội đã đến lúc kết thúc để chuyển sang thành một tổ chức cao hơn một hoàn thành nhiệm vụ đó là tổ chức cộng sản, tháng 4/1930 Chi bộ đảng Lịch Bài được thành lập.

Năm 1939, biến tranh thế giới lần 2 bùng nổ, trước tình hình cấp bách đó, làng Lịch Bài đã thành lập 2 tiểu đội vũ để đón thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền, cổ vũ cho các tổ chức chính trị phát triển và làm nhiệm vụ canh gác cơ quan, bảo vệ các cuộc mít tinh hội họp, các cuộc đấu tranh của quần chúng được đi vào toàn. Sau tổng khởi nghĩa năm 1945, do yêu cầu cấp bách của tổ chức đảng, Chi bộ khu Xuân Vũ được thành lập để tiếp tục lãnh đạo các phong trào cách mạng, hoạt động theo đơn vị Khu bộ Việt Minh. Tại thời điểm này, làng Lịch Bài có 1 tiểu đội du kích được thành lập gồm 12 người hoạt động tập trung được nhân dân nuôi dưỡng và trang bị vũ khí. Đến đầu năm 1948, phong trào xây dựng lực

lượng vũ trang phát triển mạnh mẽ toàn xã có 450 người tham gia. Trong đó có 1 trung đội du kích tập trung có 45 người tham gia trực tiếp chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước và cung cấp lực lượng cho quân thường trực, 116 đồng chí tham gia bộ đội chủ lực. Cuối năm 1949 khi giặc Pháp đánh chiếm Thái Bình, làng Lịch Bài và làng Xuân Vũ đã xây dựng thành 2 làng kháng chiến hoàn chỉnh làng nào cũng có "khu quyết tử". Để có được công trình trên, nhân dân đã bỏ ra 3.375 ngày công rào được 4.756m tre tươi dày, đắp được 4.731m lũy đất, đào 2km giao thông và gần 1.000 hố cá nhân, trên 300 hầm bí mật để cất giấu cán bộ khi giặc quay cần.

Ngày 15/5/1950 đã tổ chức chặn đánh, quyết thắng 4 mũi tiến công của địch, trong đó mũi thứ 4 là trận chống cản dài ngày nhất và thắng lợi to lớn nhất của Đảng bộ và nhân dân xã nhà. Sau khi giành được chính quyền, nhân dân Vũ Hòa đã xây dựng lực lượng cách mạng, kiến quốc chuẩn bị kháng chiến, tạo tiền đề cho cuộc kháng chiến thắng lợi. Năm 1954 đã tập kích 2 đội lính ngụy, thuộc binh đoàn cơ động Việt Nam trú tại xóm Quyết Tiến, làng Văn Môn, xã Tân Dân huyện Vũ Tiên; diệt và làm bị thương gần 100 tên, bắt sống 23 tên, thu nhiều súng đạn, quần từ người, quần đạn. Du kích Tân Dân phối hợp bao vây tiêu diệt bớt Thân Thượng, tổ bộ phá đánh thẳng vào lô cốt chính quân địch không kịp trở tay. Tiểu đoàn 53 bộ đội tỉnh đã bắt

**NHỮNG THÀNH TÍCH CỦA XÃ VŨ HÒA**

- Được tặng thưởng kỷ niệm chương, bằng có công với nước cho làng Lịch Bài;
- Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến hạng Ba;
- Các cá nhân được tặng thưởng 472 huân huy chương các loại, 37 kỷ niệm chương kháng chiến, 87 bằng khen của Chính phủ.

sống 59 tên, tên linh mục Chánh xứ Trịnh Quang Ân cầm đầu đám vệ sĩ và làm bị thương 50 tên địch, thu 3 trung liên, 2 tiểu liên, 111 khẩu súng trường, 58 kết đạn cùng nhiều quần trang quân dụng. Du kích xã Tân Dân phối hợp cùng bộ đội đánh bại cuộc càn của địch vào khu C, đã tiêu diệt 29 tên, làm bị thương 36 tên, phá hủy 2 xe và 2 khẩu đại bác, thu một số quần trang, quần đạn khác. Tiếp theo du kích xã Tân Dân phối hợp cùng bộ đội đánh thắng 2 cuộc càn quét của binh đoàn số 8 địch càn vào khu C, du kích Vũ Tiên, Thư Trì, Kiến Xương chủ yếu bằng vũ khí thô sơ như chông, mìn, cạm bẫy và súng trường đã diệt và làm bị thương gần 100 tên buốc chúng phải bỏ dở cuộc càn quét, rút chạy. Thái Bình được giải phóng.

Tổng kết 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Vũ Hòa có 116 bộ đội chủ lực và 450 người tham gia vào đội dân quân, du kích. Có 420 quân nhân tham gia nhập ngũ bổ sung cho các chiến trường và cầm súng anh dũng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, đã có 54 liệt sĩ và thương binh, bệnh binh các loại.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thực hiện lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước", nghe theo tiếng gọi của Người cùng với truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Vũ Hòa đã động viên và tiễn đưa 930 người con ưu tú của quê hương tham gia vào quân đội, gần 200 người con Vũ Hòa tham gia dân công hỏa tuyến và thanh niên xung phong. Con em của quê hương Vũ Hòa có mặt trên khắp các chiến trường Bắc, Trung, Nam, bảo vệ biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Lào, Campuchia. Ở địa phương, lực lượng dân quân du kích cùng với nhân dân vừa tham gia sản xuất ra lương thực để tiếp viện cho chiến trường miền Nam vừa tham gia trực chiến bắn máy bay Mỹ trực công ra miền Bắc bắn phá.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang trong

các cuộc kháng chiến, Đảng bộ và nhân dân trong xã đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, giành nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn bình quân đạt hơn 200 tỷ đồng/năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,5%/năm, giá trị thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 32,5 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: dịch vụ, thương mại chiếm 44,5%, xây dựng, công nghiệp chiếm 30%. Đặc biệt, các cấp, các ngành đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm tạo ra giá trị cao trong sản xuất nông nghiệp. Với diện tích đất canh tác 354ha, Vũ Hòa đã chuyển đổi 6,1ha vùng cây lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, có 334,8ha diện tích cấy lúa với năng suất bình quân quy đổi đạt 73,3 tạ/ha, tổng sản lượng đạt 44.495 tấn, là xã có năng suất lúa cao của huyện. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo có nhiều tiến bộ, quy mô, chất lượng và cơ sở vật chất, trường lớp được củng cố và dần ổn định, chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều tiến bộ, 5/5 thôn của Vũ Hòa đều đạt danh hiệu thôn làng văn hóa. Năm 2015 Vũ Hòa đã được cấp bằng xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới.

Được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp thực sự là niềm tự hào lớn lao đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Vũ Hòa. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Vũ Hòa nguyện đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, khai thác có hiệu quả các lợi thế, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

**NGUYỄN NGỌC XÁ**  
(Chủ tịch UBND xã Vũ Hòa)

# PHỤ NỮ VŨ HÒA Làm theo lời Bác



Mô hình hộ gạo tình thương của xã Vũ Hòa.

Học Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vũ Hòa (Kiến Xương) đã thực hiện nhiều mô hình hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần không nhỏ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chị Nguyễn Thị Tươi, Chủ tịch Hội cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội đã bám sát sự chỉ đạo của các cấp, xác định mục tiêu cần tập trung thực hiện; chỉ đạo 5/5 chi hội xây dựng các mô hình hoạt động sáng tạo, có hiệu quả thu hút đông đảo phụ nữ tham gia. Điển hình như năm 2016 Hội đã chỉ đạo xây dựng mô hình phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Từ chỗ chỉ có 40% hội viên tham gia đến nay đã có 70% hội viên tham gia. Hội đã xây dựng được 23 nhóm tiết kiệm với 958 thành viên, tiết kiệm được gần 3,5 tỷ đồng, giúp 595 lượt hội viên vay đầu tư vào các mô hình kinh tế có hiệu quả. Song song với tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, Hội còn đứng ra tín chấp cho hội viên vay vốn từ các kênh tín dụng với số dư 5,8 tỷ đồng, giúp 540 hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, Hội còn hướng đến việc thực hiện phong trào thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động nhằm mở rộng hũ gạo tình thương đã ra đời. Đây là mô hình nhằm để học và làm theo gương Bác từ những việc nhỏ nhất, chia sẻ, giúp đỡ nhau với phương châm "là làm đùm là rách". Từ những ý nghĩa

sáng của tỉnh. Trong quá trình thực hiện các chi hội đã huy động trên 300 ngày công lao động phát quang hành lang giao thông, cỏ dại, vệ sinh môi trường, trồng hoa hai bên lề đường tuyến trục xã với chiều dài trên 1.000m. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vũ Hòa đã vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường trong các khu dân cư, ngay tại gia đình bằng việc phân loại xử lý rác thải tại hộ, tham gia ngày vệ sinh môi trường, chiến dịch vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh; thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật vào bể chứa tại các bờ ruộng, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp cho quê hương. Ngoài việc duy trì các mô hình hiện có, đến nay Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vũ Hòa còn hướng cho chị em tập trung tới việc rèn luyện sức khỏe, nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên, phụ nữ thông qua xây dựng mô hình câu lạc bộ erobic, đáp ứng yêu cầu 4 chuẩn mực của phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cùng với việc chủ động xây dựng các mô hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vũ Hòa còn chủ động trong việc nâng cao trình độ nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ thông qua các lớp truyền thông, lớp chuyên đề, phối hợp với các đơn vị, các ngành tổ chức các hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tập huấn giúp chị em hiểu, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của địa phương.

Đặc biệt, mô hình xây dựng đoạn đường phụ nữ tự quản đã trở thành điểm

THU THỦY

# CÔNG TY TNHH THANH HƯƠNG Điểm sáng trên đất anh hùng

Thành lập năm 2006, Công ty TNHH Thanh Hương không chỉ là doanh nghiệp lớn nhất xã Vũ Hòa (Kiến Xương) mà còn là đơn vị tiên phong trong môi trường ở địa phương.

Chị Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc Công ty cho biết, trước khi trở thành chủ doanh nghiệp chị từng là nhà thiết kế thời trang được học ở Hà Nội từ năm 17 tuổi. Năm 1995 chị về quê mở hiệu may chuyên may trang phục cho người dân. Niềm vui, sự đam mê nghề nghiệp cũng bắt đầu từ đó. Những chiếc áo, chiếc quần từ chính bàn tay của chị làm ra đã đưa người dân nông thôn đến với chị. Họ tìm tới chị bởi chị luôn nắm bắt được xu hướng thời trang, tạo ra các mẫu quần áo phù hợp với mọi thành phần, lứa

tuổi. Tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của mình, chị Hương lại đi học thêm ở Hà Nội để về mở rộng thêm quy mô sản xuất, vừa may đồng phục học sinh vừa may quần áo bảo hộ lao động bán trên thị trường nội địa. Ngày đó công nghệ may có nhiều đổi mới, chị cũng ưa thích nghề này, tìm kiếm mối hàng và đồng hành cùng chị. Chị bảo gần bó với nghề may điều quan trọng nhất là phải yêu thích, say mê, tâm huyết với nghề đồng thời phải có chiến lược phát triển phù hợp mới có thể trụ vững được. Bởi vậy, không chỉ làm hàng nội địa, chị đã phần đầu trở thành đơn vị chuyên may gia công có uy tín cho các công ty lớn trên địa bàn tỉnh. Chính từ đó nhiều khách hàng đã biết tới Công ty, tìm chị và đặt hàng. Đến nay Công ty của chị đã trở thành doanh

nghiệp lớn nhất xã chuyên may áo jacket xuất khẩu trực tiếp sang Hàn Quốc với bình quân 25.000 sản phẩm/tháng.

Đến giờ chị Hương vẫn nhớ như in những ngày đầu thành lập, từ chỗ nhà xưởng chật hẹp chỉ ven vụng 200m<sup>2</sup>, tới 800m<sup>2</sup> rồi tới 1.300m<sup>2</sup>, đến nay lên tới 10.000m<sup>2</sup>. Mỗi một giai đoạn là một dấu ấn trong sự nghiệp phát triển của Công ty. Từ chỗ khó khăn về nguồn vốn, thị trường, nguồn hàng, đến nay Công ty đã có tất cả. Hiện tại Công ty đã có hệ thống nhà xưởng đầy đủ các công trình hạng mục, trong đó có 6 chuyên may với 400 công nhân, thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng. Theo chị Hương, cũng nhờ có việc chị trực tiếp đào tạo cho công nhân nên chỉ



Người lao động yên tâm làm việc gần bó lâu dài với doanh nghiệp.

sau thời gian ngắn Công ty đã có đội ngũ công nhân có tay nghề cao, đáp ứng được công việc. Tiếng lành đồn xa, Công ty của chị đã thu hút được nhiều người ở các doanh nghiệp lớn trên thành phố về làm. Nhiều thanh niên trong làng đã làm ở các công ty khác

chục năm nhưng lại muốn về quê làm cho chị bởi có nhiều thuận lợi. Công nhân Nguyễn Thị Tinh, thôn 5, xã Vũ Hòa chia sẻ: Sau bao năm bươn trải ở các công ty trên thành phố tôi nhận thấy Công ty TNHH Thanh Hương là nơi hợp lý nhất với mình nên đã

chuyển về làm. Làm cho Thanh Hương tôi được gần nhà, không mất tiền xăng xe đi lại, không vất vả khi đi lại và điều quan trọng nhất là thu nhập vẫn cao mà không phải đi xa. Còn đối với chị Hoàng Thị Huệ còn nhận được từ xã Vũ Thăng cũng vui mừng

khí được gắn bó với doanh nghiệp 10 năm nay với thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng/tháng. Chị đã rất yên tâm làm ở Thanh Hương vì Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chế độ chăm lo cho người lao động, trả lương cho người lao động đúng ngày.

Thuận lợi nhất của Công ty là được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong vấn đề thuê đất, vay vốn ngân hàng để phát triển. Trước xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Công ty đã không ngừng đầu tư thiết bị máy móc hiện đại đáp ứng yêu cầu khắt khe của khách hàng. Kết quả, bình quân mỗi năm, Công ty đạt tốc độ tăng trưởng 30%. 8 tháng đầu năm 2018 Công ty sản xuất được 260.000 sản phẩm, đạt doanh thu 15 tỷ đồng, đạt trên 60% kế hoạch năm 2018.

Hiện giờ điều chị Hương thấy thành công nhất không phải là doanh thu, lợi nhuận mà chính là đã tạo được việc làm cho

nhiều con em trên chính mảnh đất quê hương của mình. Cũng chính vì thế mà trong khi những nơi không nhận nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bị cầm, diếc song chị đã nhận họ vào làm và bố trí công việc phù hợp để họ có thể làm được. Công ty luôn coi người lao động là yếu tố chính tạo sự thành công cho doanh nghiệp không ngừng chăm lo đầy đủ các chế độ cho người lao động như bảo hiểm xã hội, hỗ trợ bữa ăn ca, chế độ nuôi con nhỏ, chuyên cần, xăng xe, tặng quà cho cán bộ, công nhân viên trong những ngày lễ, tết, thường cho công nhân tháng lương thứ 13 và đi du lịch, nghỉ mát mỗi năm một lần. Ngoài ra, Công ty còn tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động từ thiện, nhân đạo do địa phương phát động cũng như chương trình xây dựng nông thôn mới của xã, được chính quyền địa phương đánh giá cao.

QUỐC CƯỜNG